

# Deposit to earn rewards



Sign up and deposit to receive up to **17,500 USDT** in bonuses.  
Exclusive for new users only.

Get it now

## คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น: วิธีเติมพัน \$SOL อย่างมีประสิทธิภาพ

<https://www.btcc.com/th-TH/academy/crypto-basics/beginners-guide-how-to-bet-sol-effectively-2>



การวางเติมพัน crypto เกี่ยวข้องกับการถือโทเคนเพื่อรับรางวัล โดยมีข้อดีหลายประการ เช่น การปรับปรุงความปลอดภัยของบล็อกเชน และการสร้างรายได้แบบพาสซีฟ Solana blockchain มีความโดดเด่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเติมพันโทเคน \$SOL ของตนได้อย่างง่ายดาย สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มปักหลัก ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาในการวางเติมพัน \$SOL บนบล็อกเชน Solana ค้นพบวิธีควบคุมพลังแห่งการเติมพันและเริ่มรับรางวัลวันนี้

- [อะไรคือการปักหลัก \\$SOL?](#)
- [การปักหลัก SOL ทำงานอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร?](#)

- [บทสรุป](#)

## การปักหลัก \$SOL คืออะไร?

บน Solana การปักหลัก \$SOL เป็นกิจกรรมหลักที่ขับเคลื่อนบล็อกเชนและรับประกันความปลอดภัย ด้วยการปักหลักสกุลเงินดิจิทัลของคุณ คุณกำลังใช้งานระบบ Proof of Stake (PoS) ซึ่งจะช่วยตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยธุรกรรมทั้งหมด Solana ยกกระต๊บบแนวคิดนี้ไปอีกขั้นด้วยกลไก Proof of History (PoH) ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรองรับระบบ PoS และเพิ่มประสิทธิภาพ

อะไรทำให้บล็อกเชนมีการกระจายอำนาจ? ไม่มีคนกลาง เนื่องจากธุรกรรมทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยโดยเครือข่ายของผู้วางเดิมพัน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่รับประกันการกระจายอำนาจของบล็อกเชน แต่ยังรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ลองนึกถึงการปักหลักเป็นเวอร์ชันที่ทันสมัยบนบล็อกเชนในการรับดอกเบี้ยจากการออมของคุณกับธนาคาร – แต่มาพร้อมกับความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์จากการกระจายอำนาจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความปลอดภัยของบล็อกเชนยังเชื่อมโยงโดยตรงกับจำนวนโทเค็นที่เดิมพัน ยิ่งโทเค็นถูกถือมากเท่าไร ผู้โจมตีก็จะยิ่งควบคุมได้ยากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ 51% จำเป็นต้องควบคุมโซ่ ดังนั้น การวางเดิมพันไม่เพียงแต่ให้รางวัลแก่คุณเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในเรื่องความปลอดภัยและความเสถียรโดยรวมของบล็อกเชน Solana อีกด้วย โดยสรุป การวางเดิมพัน \$SOL บน Solana เป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย: คุณจะได้รับรางวัลพร้อมทั้งสนับสนุนเครือข่ายที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจ

การปักหลัก \$SOL เกี่ยวข้องกับการมอบหมายโทเค็นให้กับโหนดผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของ Solana และการรับรางวัล ด้วยเครือข่ายผู้ตรวจสอบความถูกต้องทั่วโลกที่ยืนยันการทำธุรกรรม การวางเดิมพันไม่เพียงแต่สนับสนุนห่วงโซ่เท่านั้น แต่ยังให้กระแสรายได้เชิงรับสำหรับผู้ถือโทเค็นอีกด้วย การเข้าร่วมแสดงว่าคุณมีส่วนทำให้ Solana มีความแข็งแกร่งและแบ่งปันรางวัลจากการปักหลัก แนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ประกอบด้วยกลไก Proof of History อันเป็นเอกลักษณ์ของ Solana นำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล

## การปักหลัก SOL ทำงานอย่างไร?

Stake Solana (\$SOL) มอบโอกาสในการรับรางวัลภายในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล

มีสามวิธีหลักในการวางเดิมพัน \$SOL ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อควรพิจารณาที่แตกต่างกันไป

1. การวางเดิมพันแบบเดี่ยว – คุณตัดสินใจเรียกใช้โหนดเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพงและความรู้ทางเทคนิค
2. บริการปักหลัก – นี่คือการเลือกยอดนิยม คุณสามารถเลือกที่จะมอบหมาย \$SOL ของคุณให้กับกลุ่มผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ การตั้งค่านี้อาจช่วยให้คุณได้รับรางวัลโดยการวางเดิมพัน \$SOL

อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องลงทุนในการตั้งค่าโหมดตรวจสอบ คุณยังสามารถควบคุม \$SOL ของคุณได้

3. การแลกเปลี่ยน Crypto — การแลกเปลี่ยนบางแห่งเสนอบริการวางเดิมพัน อย่างไรก็ตาม การวางเดิมพัน \$SOL ด้วยการแลกเปลี่ยนหมายความว่า你可能ไม่สามารถควบคุม \$SOL ของคุณได้อีกต่อไป โดยเฉพาะกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ จำไว้ว่า ไม่ใช่กฎหมายของคุณ ไม่ใช่เหรียญของคุณ

ดังนั้น สำหรับบริการการวางเดิมพัน คุณมีสองทางเลือก ตัวอย่างเช่น:

- กระเป๋าเงิน — เช่นเดียวกับ Phantom หรือ Solflare ปักหลัก \$SOL โดยตรงจากกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการคุ้มครองของคุณ
- แพลตฟอร์ม — เช่นเดียวกับ Marinade Finance, Jupiter, Jito หรือ SolBlaze

โปรดทราบว่า การวางเดิมพันมักเกี่ยวข้องกับช่วงล็อก ซึ่งหมายความว่า คุณจะไม่สามารถเข้าถึง \$SOL ที่เดิมพันไว้ชั่วคราวและไม่สามารถขายได้ ระยะเวลาเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการ ตั้งแต่ 2 ถึง 30 วัน ก่อนที่จะเดิมพัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ศึกษาข้อกำหนดและกฎทั้งหมดอย่างละเอียดแล้ว

อีกทางหนึ่ง ลองพิจารณาการวางเดิมพันสภาพคล่อง โดยที่คุณจะได้รับโทเค็นอนุพันธ์ที่แสดงถึง \$SOL ที่คุณเดิมพันไว้ โทเค็นนี้สามารถใช้ใน DeFi เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมหรือขายได้ แต่อย่าลืมว่าใครก็ตามที่ถืออนุพันธ์จะควบคุม \$SOL ที่เดิมพันไว้ด้วย

## บทสรุป

โทเค็น Stake Solana (\$SOL) มีข้อดีหลายประการ โดยหลักแล้วสนับสนุนความปลอดภัยของเครือข่ายพร้อมทั้งรับรางวัลที่น่าดึงดูด นักลงทุนมีทางเลือกในการวางเดิมพันหลายทาง ณ ตอนนี ราคาของ \$SOL อยู่ที่ 123 ดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 57 พันล้านดอลลาร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันมีอุปทานสูงสุดไม่จำกัด โดยมีอุปทานทั้งหมด 581 ล้านโทเค็น ซึ่งปัจจุบันมี 465.5 ล้านโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ เป็นที่น่าสังเกตว่าโทเค็น SOL จำนวน 381.8 ล้านดอลลาร์ถูกวางเดิมพันแล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของชุมชนที่เข้มแข็งต่อเครือข่าย เนื้อหาที่น่าเสนอโดย Altcoin Buzz มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ความบันเทิง และให้ข้อมูลเท่านั้น การอภิปรายและกลยุทธ์ของเราสะท้อนถึงมุมมองส่วนตัวและการยอมรับความเสี่ยงของผู้เขียนและผู้ตรวจสอบของเรา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับของคุณเอง

โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อมูลที่เรานำเสนอ โปรดจำไว้เสมอว่าการลงทุนใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการวิจัยอย่างละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนตัดสินใจลงทุน